

Chương trình hội thảo và đào tạo quốc tế

TOP 2% QUYỀN LỰC để THÀNH CÔNG và DẪN ĐẦU

Top 2% những người thành đạt nhất trong tất cả các ngành thường không thành công chỉ bằng ước mơ và tưởng tượng.

Bạn cần có những phương pháp cụ thể để trở thành những chiến binh chuyên nghiệp và chinh phục thành công. Hãy trở thành những người hàng đầu bằng phương pháp **"Top 2%"** đầy quyền lực.

"Top 2% - quyền lực để thành công và dẫn đầu" là chương trình bạn cần phải tham dự để trang bị cho mình những phương pháp dẫn đầu.

Kể từ năm 1960, Earl Nightingale và Lloyd Conant thành lập công ty Nightingale-Conant chuyên nghiên cứu những cách thức và giá trị để giúp doanh nhân, nhà quản trị chiếm được những thành công hiếm có nhất trong ngành, họ được xếp vào nhóm người 2% thành đạt.

Những nguyên tắc đã giúp hàng trăm cá nhân trở thành những người thành công và lãnh đạo cao nhất.

"Top 2% - quyền lực để thành công và dẫn đầu" cung cấp các nghiên cứu mới về cách thức thành công từ các nhà quản lý cao cấp của các tập đoàn lớn, đồng thời cũng lập một lộ trình thành công cho các thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

1 Chương trình đào tạo và hội thảo không thể bỏ qua



Nội dung đào tạo chuyên đề nổi tiếng này được thực hiện trên 39 quốc gia và đang được đón nhận nồng nhiệt bởi các doanh nhân, các cấp quản lý tại châu Á.

Trong một ngày hội thảo hữu ích và rất thú vị này, bạn sẽ học được 17 nguyên tắc quan trọng để phát triển tiềm năng bản thân, hoạch định lộ trình để thành công và lãnh đạo.



Richard Branson, Chủ tịch tập đoàn Virgin từng phát biểu rằng **"Nếu thực hiện đúng 17 điều này, bạn có thể là David trong mọi cuộc chiến với Goliath"**.

2 Các nội dung chính sẽ được học tại buổi đào tạo hội thảo này

- Phương pháp chiến thắng trong các cuộc thương lượng.
 - Những kỹ năng bí mật của lãnh đạo.
 - Tinh thần làm chủ, tinh thần khởi nghiệp.
 - Khả năng sinh tồn trong khủng hoảng.
 - Xây dựng nền tảng cá nhân để thành công.
 - Tinh thần thiên định, tập trung để đột phá.
 - Hệ thống sáng tạo để thành công "A.C.A model".
 - Khoa học ưu tiên nguồn lực.
 - Quản trị nguồn lực theo phương thức O.W.L System.
 - Lập kế hoạch và các nguyên tắc kiên định để thành công.
- Và nhiều nội dung khác.

3 Về công ty Nightingale-Conant

Công ty Nightingale-Conant có trụ sở tại Chicago - Mỹ, nổi tiếng với những nghiên cứu về những nguyên tắc và chuỗi giá trị phát triển cá nhân. Nightingale-Conant cho rằng tiềm năng của con người là vô hạn, và cần có những hệ thống để giúp từng cá nhân trở thành những con người thành công.

Cho dù bạn đang làm việc trong bất cứ lĩnh vực nào như: Kinh doanh, Giáo dục, Nghệ thuật, Chính trị hay Thể thao... Nếu bạn nằm trong nhóm 2% giỏi nhất, bạn có đủ quyền lực và sự ảnh hưởng để khiến mọi thứ có thể diễn ra theo đúng ước mơ và dự định.

Những bí mật này được gọi là **"The strangest Secret"** đã được trả lời trong cuốn sách **"Top 2%"** đã xuất bản hơn 1 triệu cuốn cũng như trong các khoá đào tạo và hội thảo của những diễn giả nổi tiếng do Nightingale-Conant uỷ nhiệm.

4 Về diễn giả



Diễn giả chính là Harish Babla, Tổng Giám Đốc Franchise Mind - USA, là thể hệ doanh nhân thành công thứ 4 của Mỹ. Khởi nghiệp tại Bắc Mỹ và châu Á.

Harish Babla đã truyền đạt các bài học quản lý xuất sắc cho các cấp quản lý, nhà khởi nghiệp tại Bắc Mỹ và châu Á.

Ông là một trong những diễn giả kinh nghiệm được yêu thích tại Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Singapore, Tokyo, Bangkok...

Ông đã mang lại kiến thức và nguồn cảm hứng cho các thể hệ lãnh đạo và doanh nhân.



Các khách hàng nói gì về chương trình "Top 2%-quyền lực để thành công và dẫn đầu"

"Bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiền và thời gian để thực hiện những ước mơ? Bạn cần có những giác quan tổng hợp để tham gia nhóm 2% người thành đạt. Bạn không thể bỏ qua chương trình và cuốn sách này".

Michael Conlan - Nike, Inc

"Nhân viên của tôi nói rằng, họ tìm thấy những động cơ mạnh mẽ để làm việc, sáng tạo và tầm nhìn thành công sau khi tham gia khóa đào tạo này".

John Mackey - CEO của The Whole Food Market, USA

"Đây là một hệ thống để thành công".

Lyn Kok - CEO Standard Chartered Bank, Thailand

"Hãy đầu tư vào bạn và đội ngũ của bạn bằng những chương trình này".

Masahito Suzuki - CFO Kirin Holdings, Japan

Liên hệ đăng ký chương trình:
FRANCHISE MIND CORPORATION
Address: 6809 Corintia Street
Carlsbad, CA 92009, USA
Tel: 1-858-779-4712
Email: Harish@FranchiseMind.com

Đại diện tại Việt Nam:
MS. HANG ÁI MỸ
BEST FORTUNE CO., LTD
Email: my@vietnamframart.com
Cell: 0918 168 788
Tel: [08] 3701 0298
Website: www.nhuongquyenvietnam.com

Chương trình hội thảo và đào tạo quốc tế

TOP 2% QUYỀN LỰC để THÀNH CÔNG và DẪN ĐẦU

Tại khách sạn **Duxton Hotel Saigon** - 63 Nguyễn Huệ, Q. 1, TP. HCM
Thời gian: ngày 12 và buổi sáng ngày 13 tháng 8 năm 2013

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Tên công ty			
Địa chỉ			
Mã số thuế			
Tên người tham dự			
Chức vụ			
Email			
Điện thoại			
Fax			
Phí cho mỗi người:	4.750.000 VND (phí này chưa bao gồm VAT) Đăng ký trước ngày 25 tháng 7: 3.900.000 VND		
Thông tin chuyển khoản:	Tên tài khoản: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Vương Nhất Tại: Vietcombank - TP. HCM Số tài khoản: 0721 000 537 125		
Phương thức thanh toán:	<input type="checkbox"/> Tiền mặt <input type="checkbox"/> Chuyển khoản		